

GÓP Ý KIẾN VÀO MẪU PHÁC THẢO...

(Tiếp theo trang 1)



Đại biểu dự hội nghị.

Ảnh: HIẾN TRÂM

thành viên Hội đồng Nghệ thuật cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương dự hội nghị. Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng và Phù điêu thuộc dự án đầu tư xây dựng Đền thờ mẹ Việt Nam anh hùng dự kiến được xây dựng tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Công trình có ý nghĩa ghi nhớ công ơn, thể hiện lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của các mẹ Việt Nam

anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước; thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau. Ngày 25/5/2022, Hội đồng Nghệ thuật đã tiến hành họp phiên thứ nhất đánh giá mẫu phác thảo bước 1 đối với 3 phương án (HP01, HP02, HP03) Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng và Phù điêu đồng thời thông nhất bỏ phiếu

xếp hạng các phương án, trong đó phương án HP01 có 100% phiếu lựa chọn. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất lựa chọn phương án HP01 đồng thời nhất trí đồng ý dung bằng sáng chế, kích cỡ, tỷ lệ các chi tiết của Tượng đài bảo đảm hài hòa với không gian chung, đồng thời phải thể hiện rõ mẹ Việt Nam anh hùng là hình tượng người phụ nữ vùng đồng bằng Bắc Bộ

trong những năm đấu tranh giải phóng đất nước. Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất và lựa chọn mẫu phác thảo theo phương án HP01 bởi phương án này đáp ứng được các yêu cầu về ý nghĩa, giá trị nghệ thuật. Đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Hội đồng Nghệ thuật, các nhà chuyên

môn và nhóm tác giả trong việc hoàn thiện các mẫu phác thảo của Tượng đài. Tuy nhiên, đồng chí cũng cho rằng Tượng đài không dựa trên một nguyên mẫu cụ thể mà Việt Nam anh hùng nên phải lựa chọn phương án tả thực; vì vậy, thông nhất lựa chọn phương án với bố cục mẹ Việt Nam anh hùng đứng độc lập, tay ôm kỹ vật của người con, không để bức phù điêu ở phía sau Tượng đài nhưng phải đứng trong một quần thể hài hòa thể hiện đầy đủ ý nghĩa và giá trị lịch sử, văn hóa. Đồng chí đề nghị nhóm tác giả tiếp tục nghiên cứu mẫu phác thảo Tượng đài bảo đảm sự phù hợp về dáng đứng, tỷ lệ chiều cao, vóc dáng, cách ôm kỹ vật, từng chi tiết trong trang phục... sao cho khi mọi người đứng ở bất kỳ vị trí nào xung quanh Tượng đài vẫn có thể chiêm ngưỡng được thần thái, thể hiện được tinh thần bất khuất, ý chí kiên trung, quật cường, sự cống hiến, đức hy sinh cao cả của mẹ Việt Nam anh hùng.

Cùng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung về công tác cán bộ.

Tuyên dương, khen thưởng đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhà tài trợ chúc mừng đội Geleximco Thái Bình.

Chiều ngày 20/7, UBND tỉnh tổ chức tuyên dương, khen thưởng đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình giành chức vô địch giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2022. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2022, với sự quan tâm đầu tư nghiêm túc, kịp thời của tỉnh và nhà tài trợ, Geleximco Thái Bình ngoài việc động viên các cách độ, chính sách theo quy định của trung ương, của tỉnh còn được hỗ trợ thêm bằng tiền mặt hàng tháng cho bồi dưỡng tập luyện và thi đấu. Ngoài ra, đội được bổ sung vận động viên (VDV) Polina Rahimova - quốc tịch Azerbaijan, VĐV đẳng cấp thế giới. Với sự nỗ lực, cố gắng và tiến bộ qua từng trận đấu, Geleximco Thái Bình đã lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh như Bộ Tư lệnh Thông tin, VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang để đăng quang giải bóng chuyền vô địch quốc gia sau 15 năm chờ đợi.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt biểu dương tinh thần đồng đội, sự quyết tâm, thành tích mà ban huấn luyện và các VĐV đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình đã đạt được, đây là thành quả của sự quan tâm, đầu tư đúng đắn của tỉnh cho thể thao thành tích cao. Để phát huy kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà tài trợ tiếp tục quan tâm đầu tư cho thể thao thành tích cao; ưu tiên đầu tư, giải quyết việc làm cho các VĐV khi nghỉ thi đấu. Đối với ngành văn hóa, thể thao và du lịch, cần tiếp tục phát huy, tập trung tham mưu về thể chế, cơ chế, chính sách hợp lý để góp phần đồng viên đội ngũ huấn luyện viên (HLV), VĐV yên tâm cống hiến, không chỉ đối với môn bóng chuyền mà còn với các môn thể thao thể thao thể thao của tỉnh; nâng cao trình độ, năng lực quản lý của đội ngũ HLV, đáp ứng yêu cầu phát triển thể thao thành tích cao; làm tốt công tác tuyển chọn, thu hút VĐV tài năng trên mọi miền Tổ quốc về tập huấn, thi đấu cho đội tuyển của tỉnh. Đối với các HLV, VĐV, đồng chí đề nghị không ngừng nỗ lực với kết quả đã đạt được, không ngừng tập luyện, học hỏi để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, quyết tâm vươn lên, khẳng định vị thế của thể thao Thái Bình tại đấu trường trong nước, quốc tế.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể, 3 HLV, 2 VĐV tham dự và giành chức vô địch giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2022. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao 800 triệu đồng tiền thưởng của UBND tỉnh, Tập đoàn Geleximco trao thưởng 3 tỷ đồng, Cầu lạc bộ Golf OHIO trao thưởng 50 triệu đồng cho đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình.

TU ANH

CHUẨN BỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KẾT NỐI...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 20/7, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Công Thương báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức hội nghị kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Bình năm 2022.

Hiện nay, toàn tỉnh có 63 sản phẩm OCOP và 23 sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu và tăng sản lượng tiêu thụ, UBND tỉnh sẽ phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị kết nối cung cầu. Hội nghị

sẽ được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Thái Bình với sự tham dự của khoảng 300 đại biểu trung ương, của tỉnh và một số tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng, một số doanh nghiệp lớn của các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Dự kiến hội nghị cũng được kết nối trực tuyến với 17 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái và Sơn La. Đây là những địa phương có thị trường tiêu thụ lớn,

trung tâm du lịch sôi động của cả nước nên sẽ mang đến nhiều cơ hội tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

Để tổ chức hội nghị thành công, hiệu quả thiết thực, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất những nội dung chính và các hệ điều kiện hạ tầng, kỹ thuật phục vụ hội nghị. Đặc biệt nghiên cứu lựa chọn vận động các địa phương, doanh nghiệp, sản thương mại điện tử ký kết hợp đồng tiêu thụ hàng hóa cho doanh nghiệp của tỉnh...

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, việc kết nối cung cầu có ý nghĩa quan trọng không chỉ thúc đẩy lưu thông hàng hóa mà còn kích thích doanh nghiệp sản xuất góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Vì vậy, đồng chí giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Công Thương,

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh thành lập ban tổ chức hội nghị và phân công nhiệm vụ cho các thành viên bảo đảm việc chỉ đạo, điều hành thống nhất, hiệu quả. Sở Công Thương chủ trì, cùng với các sở, ngành, địa phương căn cứ dự thảo kế hoạch chủ động tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao để hội nghị thành công, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Bố trí địa điểm, không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm khoa học, hấp dẫn. Việc lựa chọn sản phẩm để giới thiệu, quảng bá trực tuyến tại hội nghị phải có chất lượng tốt, sản phẩm đặc sắc có tính đặc trưng vùng miền, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng và sản lượng lớn đáp ứng nhu cầu thị trường. Các sở, ngành, địa phương tích cực xúc tiến để các doanh nghiệp của tỉnh có sản phẩm OCOP

KHÁC ĐUẦN

ĐOÀN CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Chủ động khai thác các nguồn vốn cho hội viên vay phát triển sản xuất; hướng dẫn, đôn đốc giúp chị em sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, hoàn trả vốn và lãi đúng thời hạn. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, kết nối với các doanh nghiệp khai thác các nguồn lực; các hoạt động vận động, quyên góp, giúp đỡ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế. Chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Các hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ đã

góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cấp hội LHPN tỉnh Thái Bình trong thời gian qua; đề nghị Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Nhà nước có liên quan đến phụ nữ. Thường xuyên nắm bắt và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, nguyện

vọng của các tầng lớp phụ nữ và dư luận xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chú trọng xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả. Tích cực tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam cho các cấp hội các cấp. Chỉ đạo các cấp hội phối hợp với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng tiếp tục quản lý các nguồn vốn vay hiệu quả. Vận động, hướng dẫn thành viên vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn và thực hiện giữ tiền tiết kiệm thông qua

tổ nhóm vay vốn của tổ chức hội. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ giúp đỡ các gia đình khó khăn về vốn, giống, vật tư sản xuất, ngày công để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh; thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công tỉnh Thái Bình (xã Minh Quang, huyện Vũ Thư) với số quà trị giá 12 triệu đồng; thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phúc, 102 tuổi, thôn Thọ Lộc, xã Minh Khai và mẹ Việt Nam anh hùng

Hà Thị Hải, 95 tuổi, thôn Dũng Thủy Hạ, xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư) mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng. Tại trụ sở Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn đường Hồ Chí Minh đã tặng 20 suất quà cho các gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công và nữ chiến sĩ Trường Sơn, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tình cảm và trách nhiệm của các cấp hội LHPN đối với các bậc tiền bối cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

KỶ HỢP THỦ TƯ...

(Tiếp theo trang 1)

Tại kỳ họp, HĐND huyện xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND huyện và các ngành; các đại biểu tiến hành thảo luận, chất vấn một số vấn đề cử tri quan tâm. Trên cơ sở đó, thống nhất giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

HỘI THI NHÀ NÔNG ĐUA TÀI

(Tiếp theo trang 1)

tham gia bảo vệ môi trường; xây dựng các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân...

Hồng qua hội thi góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Hội thi còn là diễn đàn để cán bộ, hội viên nông dân phát huy tính năng động, sáng tạo và tư duy đổi mới, giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong lao động, sản xuất; tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm trong sản xuất và kinh doanh.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình thông báo tuyển sinh hệ chính quy, trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp năm 2022 như sau:

STT	Ngành đào tạo	Chỉ tiêu	Đối tượng tuyển sinh	Phương thức tuyển sinh
Nhóm ngành đào tạo giáo viên, trình độ cao đẳng				
1	Giáo dục Mầm non	450 (Dự kiến)	Thí sinh có hộ khẩu tỉnh Thái Bình, đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương.	- Xét kết quả học tập lớp 12 THPT theo tổ hợp môn xét tuyển - Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo tổ hợp môn xét tuyển - Xét kết quả 02 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (Ngữ văn, Toán) và điểm thi môn Đọc diễn cảm - Hát năm 2022.
Khối ngành đào tạo nghề, trình độ cao đẳng				
1	Tiếng Anh	35	Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.	Xét kết quả học tập lớp 12 THPT
2	Công nghệ thông tin	70		
3	Quản trị văn phòng	35		
4	Khoa học thư viện	35		
5	Công tác xã hội	35		
Khối ngành đào tạo nghề, trình độ trung cấp				
1	Thư viện - Thiết bị trường học	20	Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS), THPT hoặc tương đương	Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 9 THCS hoặc lớp 12 THPT (Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THCS được học các môn văn hóa cấp THPT, được dự thi và nhận bằng tốt nghiệp THPT, được miễn học phí đào tạo nghề theo quy định hiện hành)
2	Tin học ứng dụng	18		
3	Thiết kế và quản lý Website	51		
4	Organ	59		
5	Tiếng Anh	23		
6	Công tác xã hội	36		

Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ từ ngày 25/7/2022 và kết thúc trước 30/12/2022
Hình thức nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại nhà trường (Phòng 1.4, nhà A4, thời gian từ 7h00 - 11h00; từ 13h30 - 17h00 các ngày trong tuần) hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, phố Chu Văn An, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình).
Riêng ngành giáo dục mầm non, đợt 1 (Từ 22/7/2022 đến 17h00, 20/8/2022) thí sinh đăng ký trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chi tiết xem tại website: www.cdspbt.edu.vn - Hot line: 02273 648518

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
 Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 20/7

Thế giới: Gần 570 triệu ca mắc Covid-19
 Tính đến chiều ngày 20/7, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là gần 570 triệu ca, trong đó gần 6,4 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Có 1.161 ca mắc Covid-19 mới
 Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 20/7 của Bộ Y tế cho biết, có 1.161 ca mắc Covid-19 mới, cao nhất trong 47 ngày qua. Trong ngày, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là 9.072 ca; số bệnh nhân nặng đang điều trị là 49 ca. Trong ngày 19/7 có 853.945 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số mũi vắc-xin đã được tiêm là hơn 240 triệu mũi.

Thái Bình: Các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 1 bệnh nhân Covid-19 mới
 Trong ngày, các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 1 bệnh nhân Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 4 bệnh nhân.

Tính đến hết ngày 19/7, Thái Bình đã thực hiện tiêm gần 4 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, 85,58% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 3 mũi; 100,24% trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm 2 mũi; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 1 mũi vắc-xin là 120.003 trẻ, đạt hơn 57,97%.

DUY TÙNG

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 / 0227.3640.786 | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 / 0227.3831.885